
sþ. 545. Fyrirspurn [340. mál]
til iðnaðarráðherra um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði.

Frá Helga Seljan.

1. Við hvaða innlenda og erlenda aðila hefur verið rætt um þátttöku í byggingu
kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði og hver hefur orðið niðurstaðan úr viðræðum við
hvern um sig?

2. Um hversu mikla eignarhlutdeild í verksmiðjunni hefur verið rætt í hverju tilviki?
3. Út frá hvaða raforkuverði til verksmiðjunnar hefur verið gengið í þessum viðræðum?
4. Hver er staða verksmiðjumálsins nú?
5. Hvaða skilyrðum þarf að vera fullnægt til að ráðherra beiti sér fyrir því að ríkisstjórnin

taki ákvörðun um að ráðast í framkvæmdir við verksmiðjuna?


